

Source :

เดลินิวส์

61019207

Date : 17 ส.ค. 2561

Page :

7

No :

ซีเอ็ม.44 ลอยตัวน้ำตาลราคาลง 3 บาท

นางวรรณ ชิตอรุณ เลขานุการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการแห่งชาติ (กชช.) ได้ออกคำสั่งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. เรื่องแก้ไขกฎหมาย เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ โดยยกเว้นการใช้บังคับ (18) ของมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายเฉพาะในส่วนของการกำหนดราคาน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในประเทศที่จะยกเลิกการอุดหนุนราคาไปสู่การลอยตัวที่อิงตลาดโลกว่า แนวโน้มราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน จะลดลงประมาณ 1-3 บาท จากเดิม 19-20 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17-18 บาท แต่ในสัปดาห์นี้ราคาน้ำตาลทรายขายปลีกในประเทศยังไม่ลดลง เนื่องจากยังมีน้ำตาลบางส่วนขนส่งออกจากโรงงาน 300,000 ตัน คาดว่าจะปรับลดลงภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ ต้องออกสำรวจว่าราคาขายปลีกน้ำตาลจะปรับลดลงตามหน้าโรงงานหรือไม่

“ราคาน้ำตาลหน้าโรงงานจะลดลงแน่นอนขั้นต่ำ 1-2 บาทต่อ กก. แต่บางรายอาจจะมีคุณภาพน้ำตาลไม่ดี ก็จะลดลงได้ถึง 3 บาทต่อ กก. ก็ได้แต่สุดท้ายราคาขายปลีกเองจะลดลงเท่าใดก็อยู่ที่ต้นทุนของผู้ค้าแต่ละรายเป็นสำคัญจึงเป็นหน้าที่กระทรวงพาณิชย์จะไปติดตาม โดยยอมรับว่าการลอยตัวน้ำตาลที่ผ่านมาเดิมกำหนดวันที่ 1 ธ.ค. 60 ก็ถือว่าล่าช้ามาก จึงต้องเร่งรัดกระบวนการ โดยขออำนาจ ม.44 เพราะไม่เช่นนั้นต้องใช้ระยะเวลาจนถึง 4-6 เดือน”

นายอุดม สวานายน รว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า แนวทางการลอยตัวน้ำตาลทรายจะสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่จะนำมาสู่ความเข้มแข็งทั้งโรงงาน ชาวไร้อ้อย และการส่งออกที่จะเป็นการรองรับระบบเสรีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ส่วนเหตุที่ต้องใช้ ม.44 ก็เพราะการปรับโครงสร้างฯ ที่วางไว้จะต้องมีการปรับปรุง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ให้สอดคล้องกับร่างอยู่ระหว่างการที่จะนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน” นายอุดม กล่าว

นายสมชาย หาญหิรัญ รวช.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมดูแลเดิมกำหนดไว้ที่ 14-14.50 บาทต่อ กก. และบวกด้วยเงิน 6 บาทต่อ กก. จากการขายในประเทศเพื่อเรียกเก็บเข้าไว้ในกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย รวมเป็น 19 บาทต่อ กก. และราคาขายปลีกกระทรวงพาณิชย์จะดูแลโดยราคาจะอยู่ระดับ 23.50-24 บาทต่อ กก. เมื่อระเบียบใหม่ก็จะทำให้ต้องยกเลิกเงิน 6 บาทต่อ กก. ออก ราคาน้ำตาลโรงงานจะเปลี่ยนไปอิงสูตรลอนดอน นัมเบอร์ 5+ไทยฟรีเมียม ส่วนราคาขายปลีกจะสะท้อนจากราคาน้ำตาลหน้าโรงงาน โดยกระทรวงพาณิชย์ต้องติดตามใกล้ชิด

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า รอกระทรวงอุตสาหกรรม ต้องส่งหนังสือแจ้งไปที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ยกเลิกการกำหนดราคาเพดานขายปลีกสูงสุด.